

ประจำวันที 29 มีนาคม – 4 เมษายน 2560

กรมข้าวพิจารณาขี้อวดตลาด หลังผลผลิตข้าวหอมมะลิพุ่ง

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ในปีนี้คาดว่าฝนจะตกเป็นปกติ ซึ่งจะส่งผลเกษตรกรสามารถทำนาปี และนาปรังได้ตามปกติไปด้วยหลังจากที่ต้องเผชิญกับภัยแล้งต่อเนื่องถึง 3 ปี อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวจะทำให้มีข้าวออกสู่ตลาดมากกว่าที่กำหนดไว้ในแผนข้าวครบวงจร ปี 2560/61 และราคาจะตกต่ำลงในช่วงเก็บเกี่ยวปลายปี

ทั้งนี้ จากการประชุมคณะกรรมการข้าวครบวงจร ได้พิจารณาแผนการผลิต ปี 2560/61 ที่เริ่มเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. ในพื้นที่ลุ่มน้ำกำหนดแผนการผลิตไว้ที่ผลผลิตข้าวทั้งปีไว้ที่ 29.49 ล้านตันข้าวเปลือก ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้จำหน่ายหรือทำการตลาด กำหนดความต้องการบริโภคและการส่งออกไว้ที่ประมาณ 26.42 ล้านตันข้าวเปลือก

ผลผลิตแบ่งชนิดของข้าวตามความต้องการและผลผลิตได้ดังนี้คือ ข้าวหอมมะลิ ผลิตได้ 8.06 ล้านตันข้าวเปลือก เกินความต้องการประมาณ 3.07 ล้านตันข้าวเปลือก จากความต้องการที่มี 4.99 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมจังหวัด ผลิตปริมาณเท่ากับความต้องการ 1.39 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวหอมปทุมธานี ผลิตปริมาณเท่ากับความต้องการ 1 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเจ้า ผลิตปริมาณเท่ากับความต้องการ 12.20 ล้านตันข้าวเปลือก ข้าวเหนียว ผลิตปริมาณเท่ากับความต้องการ 6.72 ล้านตันข้าวเปลือก และข้าวสีและข้าวอินทรีย์ ผลิตปริมาณเท่ากับความต้องการ 1.2 แสนตันข้าวเปลือก

“ยอมรับว่ากังวลกับราคาข้าวในปลายปีนี้ ทางกระทรวงพาณิชย์จะให้กระทรวงเกษตรฯ ลดปริมาณการผลิตข้าวหอมมะลิลง ซึ่งไม่น่าจะทำได้ เพราะในแต่ละปีผลิตที่ออกสู่ตลาดประมาณ 8 ล้านตันข้าวเปลือกอยู่แล้ว ดังนั้นผลผลิตในส่วนที่เกินมานี้ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องหาตลาดผลักดันส่งออกให้ได้ โดยข้าวหอมมะลิเป็นข้าวระดับพรีเมียมราคาจะแพงกว่าเมื่อเทียบกับข้าวชนิดอื่นๆ ไม่ควรขายในตลาดทั่วไป หรือนำไปแปรรูปขายเป็นข้าวหนึ่งซึ่งราคาต่ำ” นายอนันต์ กล่าว

ที่มา คมชัดลึก

แล้ง 4 เดือน!รับมือฝนทิ้งช่วง แห้งทำนาปรังทะลุ 11 ล้านไร่ - 4 เขื่อนใกล้แห้ง

แม้สถานการณ์น้ำในปีนี้จะดีกว่าปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศรวมกันถึง 44,121 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อยละ 59 เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา มีปริมาณน้ำมากกว่า 7,515 ล้าน ลบ.ม.ก็ตาม แต่ประเทศไทยยังคงเผชิญกับความแล้งสำคัญ 2 ประการ ที่จะมีผลต่อการบริหารจัดการน้ำในปีนี้ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เพิ่มสูงอย่างควบคุมไม่ได้ กับการเกิดปรากฏการณ์ El Nino อ่อนๆ ทำให้ฝนน้อยลง และจะเกิดฝนทิ้งช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้

ล่าสุด ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจ รายงานการกำหนดแผนและแนวทางแก้ไขปัญหากลุ่มภัยแล้ง ซึ่งจัดประชุมขึ้นที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมี นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธาน มีการคาดการณ์ว่า ฝนจะตกเร็วขึ้นในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม แต่ข้าวไร่คือฝนจะน้อยลงในช่วง

เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม อาจทำให้เกิดฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำใช้การได้ในเขื่อน และกระทบต่อน้ำต้นทุนในระยะถัดไปได้

ปริมาณน้ำใช้การได้อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 4 เขื่อนหลักของประเทศ ณ 28 มีนาคม 2560 เขื่อนภูมิพล (2,286 ล้าน ลบ.ม. หรือ 24%), เขื่อนสิริกิติ์ (2,475 ล้าน ลบ.ม. หรือ 37%), เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (376 ล้าน ลบ.ม. หรือ 42%) และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (392 ล้าน ลบ.ม. หรือ 41%) รวมกัน 5,529 ล้าน ลบ.ม. หรือ 30% ต้องใช้ไปจนถึงฤดูฝนเดือนพฤษภาคมตามการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา

แต่จากการคำนวณปริมาณน้ำคงเหลือล่าสุดเบื้องต้นในกรณีที่เกิดฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมมีแนวโน้มว่าน้ำในเขื่อนหลักทั้ง 4 เขื่อน "อาจจะ" ไม่เพียงพอความต้องการใช้ โดยเฉพาะการผลักดันน้ำเค็มไม่ให้รุกถึงแหล่งน้ำดิบที่ใช้ทำน้ำประปา ที่สำคัญ จ.ปทุมธานี จากปัจจุบันน้ำใช้การได้จริงอยู่ที่ 5,529 ล้าน ลบ.ม. หากระบายน้ำ 50-55 ล้าน ลบ.ม./วัน ผลักดันน้ำเค็มไม่ให้รุกเข้ามาถึงสำแล จะเหลือน้ำใช้การได้ ณ 1 พฤษภาคม ที่ 3,769 ล้าน ลบ.ม.เท่านั้น

"ปัญหาในตอนนี้นี้ก็คือ ความกังวลเรื่องฝนทิ้งช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม แม้จะมีฝนตกบ้างเดือนพฤษภาคมแต่จะน้อย มากที่สุดน่าจะมียังน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำ 4 เขื่อนหลัก โดยเฉพาะเขื่อนสิริกิติ์ ไม่เกิน 600 ล้าน ลบ.ม. หมายความว่าปริมาณน้ำใช้การได้ ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม อยู่ที่ 2,664 ล้าน ลบ.ม. พอเข้าสู่ฝนทิ้งช่วง 2 เดือนอย่างไรเสีย กรมชลประทานก็ต้องลดปริมาณการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักลงให้ต่ำกว่าวันละ 50 ล้าน ลบ.ม. มากสุดไม่เกินวันละ 40 ล้าน ลบ.ม. ถึงตอนนั้นปริมาณน้ำใช้ได้จริง ณ สิ้นกรกฎาคมจะอยู่ที่ 264 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งต่ำมาก"

นั่นหมายถึงปีนี้ประเทศไทยจะเกิดภัยแล้งขึ้นมา 2 ช่วง ได้แก่ ภัยแล้งตามฤดูกาลปกติในเดือนเมษายน กับ ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วงในระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม ซึ่งจะกระทบต่อน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคแน่

อย่างไรก็ตาม แนวทางแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้พูดกันถึงภาวะน้ำเค็มที่รุกเข้ามาถึงสถานีสูบน้ำดิบเพื่อทำน้ำประปาที่สำคัญแล้ว โดยช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ได้เกิดภาวะ "น้ำเค็ม" รุกล้ำเข้ามาเร็วกว่าปกติ มีค่าความเค็มที่สถานีสูบน้ำสำแลได้รับผลกระทบถึง 6 ครั้ง หรือค่าความเค็มของน้ำเกินมาตรฐาน 0.5-0.8 กรัม/ลิตรไปแล้ว

"ที่เป็นห่วงคือช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูง หากกรมชลฯ ระบายน้ำจาก 4 เขื่อนหลักรวมกันน้อยกว่า 50-55 ล้าน ลบ.ม./วัน จะมีปัญหาไม่สามารถผลักดันน้ำเค็มได้"

สำหรับการปลูกข้าวนาปรังในขณะนี้ ทางสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้รายงานข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำรวจพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังล่าสุด 11 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากช่วงปี 2559 ซึ่งมี 5.8 ล้านไร่ พื้นที่ที่มีการปลูกข้าวเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 22 จังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา คิดเป็นสัดส่วน 50% ของพื้นที่นาปรังทั้งหมดของประเทศ เช่น ในจังหวัดสุโขทัย-อยุธยา-สุพรรณบุรี-ชัยนาท คาดการณ์ผลผลิตในพื้นที่ปีนี้มี 5 ล้านตันข้าวเปลือก หรือเพิ่มขึ้น 150% จากปีก่อน 2 ล้านตัน (ผลผลิต 600 กก.ต่อไร่)

ปริมาณการปลูกข้าวนาปรังที่ทะเลสาบหลายเขื่อนนี้ ได้สร้างความวิตกกังวลให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก โดยเฉพาะการระบายน้ำเพื่อการเกษตรไม่สามารถเพิ่มได้อีกแล้ว โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สั่งการให้ควบคุมการปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 ให้เหลือ 0 เนื่องจากปัจจุบันมีการปลูกข้าวนาปรังรอบ 2 มากกว่าแผนที่กำหนดไปแล้ว พร้อมทั้งขู่ว่า หากพื้นที่ใดปล่อยให้นาปรังรอบ 3 จะลงโทษข้าราชการทุกคน

นายเลิศชัย ศรีอนันต์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน กล่าวถึง สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 พบว่า เกษตรกรปลูกไปแล้วกว่า 7.46 ล้านไร่ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 22 จังหวัด ปลูกมากถึง 5.35 ล้านไร่ ซึ่ง "เกินกว่า"

ล่าสุดกรมชลประทานลดส่งน้ำพื้นที่นาปรังแล้ว เมื่อ 27 มีนาคมที่ผ่านมา และจะเริ่มงดส่งน้ำ 1 เมษายนนี้ หรือไม่ส่งน้ำให้นาปรังรอบที่ 3 เด็ดขาด แม้ต้องเฝ้าระวัง 1.5 ล้านไร่ ที่ยังรอเก็บเกี่ยว

ในส่วนของกลุ่มเจ้าพระยาช่วงฤดูแล้งปี 2559/2560 ได้วางแผนการใช้น้ำจาก 4 เขื่อนหลัก 5,950 ล้าน ลบ.ม. และสำรองน้ำไว้ใช้ช่วงต้นฤดูฝนอีก 3,764 ล้าน ลบ.ม. และจากการติดตามสภาพอากาศซึ่งจะเกิดภาวะฝนทิ้งช่วง

ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศปัจจุบันจากปริมาณผลผลิต 120,000 ตันข้าวเปลือกส่วนใหญ่เป็นข้าวขาว 5% ประมาณ 70-80% ข้าวหอมปทุม 20% โดยโรงสีรับซื้อข้าวเปลือกเจ้าเกี่ยวสด ต้นละ 6,600-6,700 บาท, ข้าวแห้งต้นละ 7,800-7,900 บาท ส่วนราคาข้าวเปลือกปทุมธานี เกี่ยวสดต้นละ 7,300-7,500 บาท, ข้าวแห้งต้นละ 9,000 บาท หากคำนวณเป็นต้นทุนการสีแปร เช่น ข้าวขาว 5% อยู่ที่ต้นละ 12,000 บาท แต่โรงสีขายได้เพียง 11,400 บาท ขาดทุนต้นละ 600 บาท

ล่าสุดในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบงบประมาณ โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวเก็บสต็อก งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 614 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย ขณะนี้ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ อนุมัติหลังวันที่ 30 ก.ย. 59 วงเงิน 188.22 ล้านบาท อยู่ระหว่างการทบทวนการตรวจสอบเอกสารของคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด 54.42 ล้านบาท ปีการผลิต 2559/2560 ประกอบด้วย ค่าชดเชยดอกเบี้ย วงเงิน 368.68 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ 2.67 ล้านบาท ปริมาณสต็อกข้าวที่กระทรวงพาณิชย์คาดว่าจะต้องชดเชยดอกเบี้ย เมื่อเดือนมกราคมอยู่ที่ 3.77 ล้านตันข้าวเปลือก ยังต่ำกว่าปริมาณสต็อกเป้าหมายที่ 9 ล้านตันข้าวเปลือกภาระงบประมาณในการชดเชยดอกเบี้ย 937.50 ล้านบาท

ด้านนางศรัณยา สีน้าเพชร ผู้ช่วยผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่าหลังจากที่ กปน.ได้รับมอบหมายจากกระทรวงมหาดไทย ให้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาเพื่อรับมือภัยแล้ง ล่าสุดจากการประเมินสถานการณ์และข้อมูลที่ได้รับจากกรมชลประทานชี้ให้เห็นว่า ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก "มีเพียงพอสำหรับหน้าแล้ง" อีกทั้งปีนี้ปริมาณน้ำมีมากกว่าช่วงหน้าแล้งปี 2559 ที่ผ่านมาเกือบเท่าตัว ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคใน กทม. จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ ซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของ กปน. "จึงไม่น่าจะเกิดขึ้น ที่น่าห่วงคือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสวนทุเรียน จ.นนทบุรี ที่ผู้ว่านนทบุรีประสานมา ทางเราได้ผันน้ำคุณภาพดีจากโรงประปามหาสวัสดิ์ไปช่วยแล้ว" นางศรัณยากล่าว

ส่วนความเสี่ยงน้ำเค็มอาจมีบ้างช่วงน้ำขึ้นน้ำลงทุก 15 ค่า ทั้งข้างขึ้นข้างแรม แต่ประสานงานกับกรมชลฯ ตลอดเวลา น้ำดิบสำหรับผลิตประปาจึงยังไม่ได้รับผลกระทบ

นายเสรี ศุภราทิตย์ ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) กล่าวว่า ได้นำข้อมูลของกรมชลประทานที่ประกาศพื้นที่นอกเขตชลประทานที่เสี่ยงภัยแล้งปี 2560 จำนวน 105 อำเภอ 34 จังหวัด ซึ่งประเมินแล้วพบว่า ใน 105 อำเภอที่ กปภ.มีสาขาอยู่นั้น "ยังไม่มีปัญหา" เนื่องจาก กปภ.สาขาเหล่านี้อยู่นอกเขตชลประทาน เป็นสาขาเล็ก ๆ จึงมีบ่อน้ำและบ่อบาดาลเป็นของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยังคงมี 4 สาขาที่มีความเสี่ยง คือ สาขา อ.พานจ.เชียงราย, สาขา อ.เลิงนกทาจ.ยโสธร, สาขา อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ และสาขา อ.บ้านบึงจ.ชลบุรี เนื่องจากทั้ง 4 สาขาอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ ระหว่างทางอาจมีการแย่งสูบน้ำจากประชาชนในพื้นที่ จึงต้องเร่งสูบน้ำเข้ามาเก็บไว้ก่อน

"พื้นที่ให้บริการของ กปภ.โดยรวมแล้วจึงไม่น่าเป็นห่วง เพราะเหลืออีกเพียง 1 เดือนก็จะหมดหน้าแล้งแล้ว และมีการประเมินที่ค่อนข้างแม่นยำว่า ฝนจะลงมาช่วงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม ส่วนช่วงปลายปีคือกันยายน-ตุลาคม ยังไม่มั่นใจว่าจะมีฝนหรือไม่ จึงต้องเร่งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อฤดูแล้งในปีหน้าด้วย" นายเสรีกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

5 รายชื่อสูงสุดล้นนบข.ไฟเขียว งดนำเข้าข้าวสาลีแลกระบายข้าว

แหล่งข่าวจากสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยกับฐานเศรษฐกิจถึงการระบายนข้าวสู่อุตสาหกรรมที่ไม่ใช่การบริโภคของคน ครั้งที่ 1/2560 ปริมาณ 3.66 ล้านตัน ของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นข้าวในกลุ่มที่มีข้าวเกรตซีปน 20% ขึ้นไป ซึ่งต้องระบายนข้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมอื่นๆ นั้นจะไม่กระทบต่อเกษตรกรมากนัก เนื่องจากทางกระทรวงพาณิชย์ได้รับปากแล้วว่าในปีนี้จะไม่นำเข้าข้าวสาลีเพื่อใช้ผลิตอาหารสัตว์ แต่จะนำข้าวที่ระบายนในครั้งนี้นำไปใช้ทดแทนข้าวสาลี ทางเกษตรกรถึงยอมให้มีการระบายน เป็นการตกลงกันก่อนที่จะมีการอนุมัติให้ระบายน ทั้งนี้สถิติการนำเข้าข้าวสาลี ปี 2557 ไทยนำเข้าข้าวสาลีเพียง 5 แสนกว่าตัน ปี 2558 เพิ่มเป็น 2 ล้านตัน และในปี 2559 (ม.ค.-ต.ค.) นำเข้ามาถึง 3 ล้านตัน

แหล่งข่าวผู้เข้าร่วมประมูลข้าวสู่อุตสาหกรรม 1 ใน 15 ราย เผยว่า การประมูลครั้งนี้ มีผู้เสนอชื่อสูงสุดใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1. บริษัท วี.ซี.เอฟ.กรุ๊ป จำกัด(บจก.)ปริมาณ 8.36 แสนตัน มูลค่าเสนอชื่อ 3,630 ล้านบาท 2. บจก.เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ 3.83 แสนตัน มูลค่า 2,870 ล้านบาท 3.บจก.เชียงใหม่กิจศิริไซโล 1995 ปริมาณ 2.19 แสนตัน มูลค่า 466.7 ล้านบาท 4.บจก.กำแพงเพชร เอ็กซ์พอร์ต 1.65 แสนตัน มูลค่า 664.2 ล้านบาท และ บจก.ที อป ฟีด มิลล์ 1.51 แสนตัน มูลค่า 684.9 ล้านบาท จากผู้เข้าร่วมเสนอราคาชื่อสูงสุด จำนวน 15 ราย ใน 157 ครั้ง ปริมาณรวม 2.07 ล้านตัน มูลค่าที่เสนอชื่อประมาณ 9,205 ล้านบาท อย่างไรก็ตามจากผลการประชุมคณะย่อยของ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายนข้าว (28 มี.ค.60) เวลา 17.00 น. ยังไม่สรุปผลว่าจะเสนอให้ คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว(นบข.)พิจารณาระบายนข้าวทั้งหมดให้กับ 15 รายหรือไม่อย่างไร

ด้านนางดวงพร รอดพยาธิ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า ผลสรุปจากคณะย่อย จะนำเสนอต่อ คณะอนุกรรมการพิจารณาระบายนข้าว ที่มีปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในวันที่ 3 เมษายนนี้ก่อนนำเสนอ นบข.พิจารณาในลำดับถัดไป

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

เวียตนาม

มีรายงานว่า บริษัท Vietnam Southern Food Corporation (Vinafood II) ได้ทำสัญญาขายข้าวขาว 5% จำนวน 200,000 ตัน ให้แก่มาเลเซียในราคาประมาณ 410 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี มีกำหนดส่งมอบ ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมศกนี้

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลง ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น หลังจากเข้าสู่ช่วงฤดูเก็บเกี่ยวฤดูหนาว-ใบไม้ผลิ (the Winter-Spring) เมื่อช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 348-350 เหรียญสหรัฐต่อตัน เอฟโอบี ลดลงจากระดับ 350-355 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามวงการค้าระบุว่า แม้ราคาข้าวเวียตนามจะอ่อนตัวลงแต่ผู้ส่งออกก็ยังไม่สามารถขาย

ข้าวได้มากนักเพราะยังต้องแข่งขันกันข้าวไทยที่แข่งขันด้านราคาได้ดีกว่า โดยในช่วงนี้เวียดนามสามารถขายข้าวได้เพียงประเทศจีนเท่านั้น

หน่วยงานด้านสถิติ (The Center for Informatics and Statistics; CIS) รายงานว่า ในเดือนมีนาคม เวียดนามส่งออกข้าวประมาณ 542,000 ตัน มูลค่าประมาณ 251 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ส่งผลให้ในช่วง 3 เดือนแรก เวียดนามส่งออกข้าวรวมประมาณ 1.28 ล้านตัน โดยปริมาณลดลง 18.1% และมูลค่าลดลง 17.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในช่วง 2 เดือนแรก (มกราคม-กุมภาพันธ์) ราคาส่งออกข้าวเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 426 เหรียญสหรัฐต่อตัน ลดลง 1.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศผู้นำเข้าที่สำคัญในช่วง 2 เดือนแรก เช่น จีน ปริมาณ 242,400 ตัน (สัดส่วน 35.9%) ฟิลิปปินส์ปริมาณ 206,600 ตัน (สัดส่วน 24.8%) เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า ทางการกัมพูชาได้สั่งห้ามนำเข้าสารฆ่าเชื้อราไตรโซคลาโซลหลังจาก คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปกำหนดให้อุตสาหกรรมข้าวของเขมรต้องกำจัดการใช้ยาปราบศัตรูพืชดังกล่าวภายในเดือนมิถุนายนนี้

ทั้งนี้ คำสั่งที่ลงนามโดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกัมพูชา ระบุว่า ทุกบริษัทที่ขายเคมีภัณฑ์ทางการเกษตร ต้องหยุดนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรที่มีส่วนผสมของสารไตรโซคลาโซล และการจำหน่ายไตรโซคลาโซลถือเป็นสิ่งต้องห้าม คำสั่งห้ามนำเข้าดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อเดือนก่อน คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรป ระบุให้เวลาผู้ผลิตข้าวของกัมพูชากำจัดการใช้สารเคมีดังกล่าวในข้าวขาวภายในเดือนมิถุนายนและข้าวหอมในเดือนธันวาคม หากข้าวสารมีปริมาณสารเคมีตกค้างมากกว่า 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมจะถูกห้ามนำเข้าสหภาพยุโรป

สหภาพยุโรปเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดสำหรับข้าวสารของกัมพูชา และกัมพูชาส่งออกข้าวสารไปยังสหภาพยุโรปทั้งหมด 341,066 ตัน คิดเป็นอัตราส่วน 63% ของปริมาณการส่งออกข้าวทั้งหมดในปี 2559

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

เมียนมาร์

สหพันธ์ข้าวเมียนมาร์ (The Myanmar Rice Federation; MRF) ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการเจรจา เพื่อที่จะส่งออกข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลกับประเทศในแถบอาเซียน นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้รัฐบาลตรวจสอบความพร้อมด้านการให้เงินกู้ภาคการเกษตรและปรับปรุงกฎหมายด้านการเกษตรของประเทศ

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

ฟิลิปปินส์

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรได้ระบุว่า จากการที่คาดว่าในปีฟิลิปปินส์จะมีผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา จึงทำให้ยังไม่มีคามจำเป็นที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีก 250,000 ตัน ตามที่เคยมีแผนก่อนหน้านี้

ก่อนหน้านี้ หน่วยงาน NFA (The National Food Authority) ได้ออกมาระบุว่า ฟิลิปปินส์กำลังเตรียมที่จะนำเข้าข้าวเพิ่มเติมอีกประมาณ 250,000 ตัน และจะต้องมีการส่งมอบไปแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้ เพื่อเพิ่มสต็อกข้าวในประเทศให้เพียงพอสำหรับใช้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงที่อุปทานข้าวในประเทศจะลดลง

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Antara รายงานว่า อินโดนีเซียวางแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศมาเลเซียประมาณ 15,000-50,000 ตัน นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะส่งออกข้าวไปยังประเทศปาปัวนิวกินีด้วย

ด้านหน่วยงานด้านโลจิสติกส์ (BULOG) ได้เตรียมการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพึ่งพาตนเอง

นาย Amran Sulaiman รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร กล่าวในระหว่างการประชุมหารือเพื่อกระตุ้นโครงการรับซื้อข้าวเปลือกของรัฐบาลว่าเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้รับซื้อข้าวเปลือกวันละ 2,000 ตัน และในเดือนมีนาคมจะเพิ่มเป็นวันละ 19,000 – 20,000 ตัน โดยในปัจจุบัน BULOG มีข้าวเปลือกจัดเก็บในคลังแล้วประมาณ 1.9 ล้านตัน ซึ่งหากในเดือนเมษายน BULOG สามารถรับซื้อเพิ่มขึ้นเป็นเฉลี่ยวันละ 30,000 ตัน จะทำให้มีสต็อกข้าวเพิ่มขึ้นอีก 2.5 – 3 ล้านตัน เพียงพอสำหรับความต้องการบริโภคภายในประเทศไปจนถึงปี 2562

นาย Tri Wahyudi ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อของ BULOG กล่าวว่า ปีนี้มีการจัดสรรงบประมาณ 30 ล้านรูเปียห์ (หรือประมาณ 2.25 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ) เพื่อรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในประเทศ หากงบประมาณนี้ไม่เพียงพอ BULOG จะทำการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

ทั้งนี้ ผลการรับซื้อข้าวในช่วง 11 สัปดาห์แรกของปี 2560 หน่วยงาน BULOG ได้รับซื้อข้าวเปลือกกว่า 300,000 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากเขตพื้นที่ชวาตะวันออก สุราเวสีใต้ ชวากลาง และชวาตะวันตก

การที่ผลผลิตข้าวในประเทศปีนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่มีฤดูฝนยาวนาน รวมถึงการให้การสนับสนุนจากรัฐบาลด้านเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และยากำจัดศัตรูพืช ทำให้ผลผลิตข้าวในอินโดนีเซียเพิ่มมากขึ้นและอาจมีปริมาณเพียงพอต่อการบริโภคในประเทศ

ที่มา Oryza.com และ Riceonline.com

มาเลเซีย

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) รายงานว่า ในปีการตลาด 2016/17 คาดว่าผลผลิตข้าวจะมีประมาณ 1.8 ล้านตัน เนื่องจากคาดว่ามาเลเซียจะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญแบบอ่อนๆในช่วงฤดูร้อนของปีนี้ ส่วนในปี 2017/18 คาดว่าผลผลิตจะเพิ่มเป็น 1.82 ล้านตัน ขณะที่รัฐบาลจะลดเงินอุดหนุนให้กับเกษตรกรและมีเป้าหมายที่จะลดสต็อกข้าวสิ้นปี

ทั้งนี้ ในปี 2016/17 พื้นที่เพาะปลูกข้าวในรัฐ Sabah และ Sarawak คาดว่าจะมีประมาณ 668,750 ไร่ ขณะที่รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการเพาะปลูกข้าวโดยจัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช และจัดสรรระบบชลประทานให้เพียงพอ และได้กำหนดราคาอุดหนุนข้าวเปลือกขั้นต่ำที่ประมาณ 270 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ด้านความต้องการบริโภคข้าวในปี 2016/17 คาดว่าจะมีประมาณ 2.75 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 2.8 ล้านตัน ในปี 2017/18 เนื่องจากคาดว่าประชากรจะมีจำนวนเพิ่มขึ้น ขณะที่อัตราการบริโภคข้าวต่อคนต่อปีในปี 2016 อยู่ที่ประมาณ 82.3 กิโลกรัม เพิ่มขึ้นจาก 81.5 กิโลกรัมในปี 2015 แม้ว่าความนิยมในการบริโภคอาหารตามแบบตะวันตกในพื้นที่เขตเมืองจะเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่การบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักยังคงเป็นวิถีชีวิตของชาวมาเลเซีย

สำหรับการนำเข้าข้าวขึ้น ในปี 2016 มีมูลค่าประมาณ 377 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยกว่า 65% เป็นการนำเข้าข้าวหอมเมล็ดยาวจากประเทศไทยและเวียดนาม และอีกกว่า 20% เป็นข้าวบาสมาดิจจากอินเดียและ

ปากีสถาน ส่วนที่เหลือเป็นข้าวเหนียวและข้าวญี่ปุ่นที่นำมาทำซูชิ ทั้งนี้ ในปี 2016 ประเทศไทยและเวียดนามยังคงครองส่วนแบ่งตลาดในมาเลเซียรวมกันประมาณ 70% จำนวนกว่า 675,000 ตัน

รัฐบาลมาเลเซียจะมีการเก็บสต็อกข้าวไว้ประมาณ 20% ของความต้องการบริโภคข้าวทั้งหมด หรือประมาณ 300,000 ตัน ขณะที่เอกชนจะสต็อกข้าวไว้ประมาณ 190,000 ตัน โดยการนำเข้าข้าวทั้งหมดจะผ่านการบริการจัดการของหน่วยงาน Padi Beras Nasional หรือ BERNAS ซึ่งการระบายสต็อกข้าวจะคำนึงถึงภาวะตลาดและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวในตลาดเป็นสำคัญ โดยหน่วยงาน BERNAS จะมีหน้าที่ในการนำเข้าข้าวและจัดสรรข้าวแต่เพียงผู้เดียวไปจนถึงปี 2021

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

อินเดีย

ภาวะราคาข้าวในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาขยับขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากค่าเงินรูปีแข็งค่าขึ้นเกือบระดับสูงสุดในรอบ 18 เดือน ขณะที่คำสั่งซื้อจากต่างประเทศมีน้อยลง โดยข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 373-378 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 371-376 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ทางการรายงาน ว่า ในช่วง 11 เดือนของปี 2016/17 (เมษายน-กุมภาพันธ์) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 9.55 ล้านตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2015/16

ขณะที่หน่วยงานด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหาร หรือ APEDA (Agricultural & Processed Food Products Export Development Authority, Ministry of Commerce & Industry, Govt. Of India) รายงานว่า การส่งออกในช่วง 9 เดือนของปี 2016/17 (เมษายน-ธันวาคม 2559) อินเดียส่งออกข้าวประมาณ 7.434 ล้านตัน จำแนกเป็นข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 4.511 ล้านตัน และข้าวบาสมาดิจำนวน 2.923 ล้านตัน

ทั้งนี้ ข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 4.511 ล้านตัน นั้นถูกส่งไปยังประเทศเบนินจำนวน 555,422 ตัน กินี 390,790 ตัน เนปาล 369,154 ตัน เซเนกัล 348,078 ตัน อิรัก 271,982 ตัน ตัน โซมาเลีย 249,397 ตัน ไอวอรีโคสต์ 227,498 ตัน แอฟริกาใต้ 199,527 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 185,731 ตัน ไลบีเรีย 149,686 ตัน ตุรกี 142,527 ตัน จิบูตี 121,059 ตัน กาน่า 93,181 ตัน เป็นต้น ส่วนข้าวบาสมาดิจำนวน 2.923 ตัน ถูกส่งไปยังประเทศซาอุดีอาระเบีย 542,114 ตัน อิหร่าน 522,099 ตัน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 501,091 ตัน อิรัก 332,741 ตัน คูเวต 114,710 ตัน สหราชอาณาจักร 108,905 ตัน เยอรมัน 97,054 ตัน สหรัฐ 77,944 ตัน โอมาน 60,550 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 สิงหาคม) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 662,107 ตัน ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 701,697 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 51,204 ตัน ลดลงประมาณ 6.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 54,640 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 610,903 ตัน ลดลงประมาณ 5.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 647,057 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 24,888 ตัน ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา สหราชอาณาจักรนำเข้า 135,219 ตัน ฝรั่งเศส 115,951

ตัน เนเธอร์แลนด์ 88,693 ตัน เยอรมนี 49,548 ตัน โปแลนด์ 49,127 ตัน อิตาลี 44,208 ตัน โปรตุเกส 37,509 ตัน
เบลเยียม 30,796 ตัน สเปน 24,357 ตัน สาธารณรัฐเชค 20,314 ตัน สวีเดน 16,594 ตัน เป็นต้น

ในปีการผลิต 2015/16 (กันยายน 2558-สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรป นำเข้าข้าว 1,251,403 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,187,042 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 (เป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica 100,858 ตัน ลดลงประมาณ 7.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 108,479 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 และข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,150,545 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 6.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,078,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15)

ทางการส่งออกนั้น สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-28 มีนาคม 2560 มีการส่งออก 155,952 ตัน เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 126,589 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 130,140 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 24.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 104,832 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 25,812 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 18.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 21,757 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 28 มีนาคม 2560 สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 7,776 ตัน โดยประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุด ซึ่งในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-28 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมามีการส่งออกไปแล้ว 66,620 ตัน กรีซ 28,743 ตัน สเปน 19,111 ตัน โปรตุเกส 17,281 ตัน บัลแกเรีย 12,285 ตัน สหราชอาณาจักร 3,686 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2015/16 (1 กันยายน 2558-31 สิงหาคม 2559) สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 236,553 ตัน เพิ่มขึ้น 2.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 229,820 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica 199,799 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับจำนวน 195,505 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15 ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 36,754 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 7.1% เมื่อเทียบกับจำนวน 34,315 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2014/15

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*